

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทและ CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีความหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ดังนี้

1. คดีความของบริษัทจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร

บริษัทมีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกรายได้สำหรับปี 2542 และ 2543 ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษีในปีถัดมา (ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้ว) ต่อมากรมสรรพากรได้ส่งหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 121 ล้านบาท และแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสะสมสำหรับปี 2547 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์พร้อมทั้งวางหลักประกันเต็มจำนวนแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คดีความดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

2. คดีความของ CHPP จากการถูกฟ้องร้องโดยบริษัทผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง

CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีข้อพิพาทกับผู้รับเหมาแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานของเครื่องจักรตามสัญญาก่อสร้าง ทำให้ในปี 2555 CHPP ถูกยื่นฟ้องและเรียกให้ชำระค่างานงวดสุดท้ายของการติดตั้งเครื่องจักรโครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมสำหรับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่างานงวดสุดท้ายตามสัญญาจำนวน 69 ล้านบาท รวมทั้งค่าประกันผลงานพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ให้บริษัทผู้รับเหมาโครงการ ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวน 77 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินดังกล่าวแสดงอยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีความดังกล่าว บริษัทได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 138 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557